



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (๑๓๑๔/๒)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จำนวน ทั้งหมด ๕ ท่าน

ผู้มาประชุม

๑. นายเมธาวัฒน์	กาวิลเครือ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป	วงษ์ปิ่น	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสินี	ตั้งศิริไพบุลย์	กรรมการ
๔. นายวรินทร์	ชอกหอม	กรรมการ
๕. นายวีรชัย	สว่างทุกซ์	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ

-ไม่มี-

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

๑. นายถิรวิทย์	เป็งอินตา	ผู้ช่วยเลขานุการ
----------------	-----------	------------------



เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๖ น.

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นประธานในที่ประชุมในการเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ แจ้งให้กรรมการทราบว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยประธานกรรมการกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านดำเนินการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบภาระงานในด้านต่างๆ เช่น ภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งกำหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อที่หากจะมีการแก้ไขแบบประเมินฯ จะได้ทำการแก้ไขและส่งให้คณะ ภายในวันเวลาที่กำหนด

มติคณะกรรมการ รับทราบ

๑.๒ รายงานสถานะการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ “การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร” และสรุปข้อมูลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบถึงทุกขั้นตอนและกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดปรากฏดังตาราง

ขั้นตอน/กระบวนการ	วันที่
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๔. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔	๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
๕. คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔	๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
๖. คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕	๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
๗. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๘. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๙. สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตร	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับการประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๗๕ ก หน้า ๓๐-๓๕	๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

มติคณะกรรมการ

รับทราบ



ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (๑๓๑๔/๒) นั้น

กรรมการและเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗ หน้า รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข ๒.๑ จึงนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุม เพื่อขอรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา โดยไม่มีการแก้ไข

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำและจัดส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖)

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ “การกำกับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗)” แจ้งและประชาสัมพันธ์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่ทำการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน/สอดคล้องของการวัดและประเมินผล แล้วดำเนินการจัดส่งไฟล์หรือเอกสารให้กับคณะฯ หลังสิ้นสุดภาคเรียน ๓๐ วัน ภายในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณา พบว่า อาจารย์ผู้สอนได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ภายในเวลา ๓๐ วัน หลังปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดการจัดทำแผนการเรียนรู้	จำนวนรายวิชา	
	รายวิชาที่เปิดสอน	รายวิชาที่จัดทำ
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ (ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗)	๑๙	๑๙
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐

มติคณะกรรมการ รับทราบ



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ ได้เสนอและแจ้งที่ประชุมทราบถึงจำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ทุกรอบการรับสมัครในปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๘ คน รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข ๔.๑ ดังนี้

รอบการรับสมัคร	จำนวนผู้สมัคร (คน)	จำนวนผู้ชำระเงิน (คน)	จำนวนนักศึกษาใหม่ (คน)
รอบโควตา	๔	๑	๑
รอบที่ ๑	๖	๓	๓
รอบที่ ๒	๖	๔	๔
รอบที่ ๓	-อยู่ระหว่างกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่-		
รวมทุกรอบการรับสมัคร	๑๖	๘	๘

มติคณะกรรมการ รับทราบ

๔.๒ การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ แจ้งผลให้ที่ประชุมทราบสำหรับการดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ “การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร เป็น อาจารย์วรินทร์ ชอกหอม มีรายละเอียดดังตาราง

หนังสือที่	เรื่อง
อว ๐๖๑๓.๔.๓/๐๙๙	ขออัตราทดแทนอาจารย์เกษียณอายุราชการ (ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)
อว ๐๖๑๓.๔.๓/๐๑๓	ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖)
อว ๐๖๑๓.๔.๓/๐๒๔	ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสภาวิชาการ (ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)
อว ๐๖๑๓.๔.๓/๐๓๑	ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย (ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	คณะกรรมการ	ครั้งที่	วันที่
๑	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ	๓/๒๕๖๕	๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
๒	คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	พิเศษ/๒๕๖๖	๙ มีนาคม ๒๕๖๖
๓	สภาวิชาการ	๓/๒๕๖๖	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖
๔	สภามหาวิทยาลัย	๖/๒๕๖๖	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ รับทราบ



ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ “ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร” โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันรวบรวมข้อมูล หลักฐาน และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย ๑) จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๒) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๓) คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ๔) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ๕) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านดำเนินการรวบรวมข้อมูล หลักฐาน ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมอบหมายให้ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ เป็นผู้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑) ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

๕.๒ การบริหารและพัฒนาอาจารย์

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ “การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” ระบบกลไก/กระบวนการ “การบริหารอาจารย์” ระบบกลไก/กระบวนการ “การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์” โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันรวบรวมข้อมูล หลักฐาน และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ในประเด็นต่างๆ ๑) การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๒) การบริหารอาจารย์ ๓) การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านดำเนินการรวบรวมข้อมูล หลักฐาน ผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และมอบหมายให้ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ เป็นผู้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑) ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

๕.๓ คุณภาพอาจารย์

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ “คุณภาพอาจารย์” โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันรวบรวมข้อมูล หลักฐาน และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานคุณภาพอาจารย์ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย ๑) ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ๒) ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๓) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านดำเนินการรายงานข้อมูล หลักฐาน ผลการดำเนินงานคุณภาพอาจารย์ และมอบหมายให้ อ.วีรชัย สว่างทุกข์ เป็นผู้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานคุณภาพอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒) ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ



๕.๔ ผลที่เกิดกับอาจารย์อาจารย์

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบ กลไก/กระบวนการ “ผลที่เกิดกับอาจารย์อาจารย์” โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันรวบรวม ข้อมูล หลักฐาน และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย ๑) การคงอยู่ของ อาจารย์ ๒) ความพึงพอใจของอาจารย์ ๓) อัตรากำลังอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรทุกท่านดำเนินการรายงานข้อมูล หลักฐาน ผลการดำเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์อาจารย์ และมอบหมายให้ อ.วีรชัย สว่างทุกข์ เป็นผู้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓) ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ **เห็นชอบ**

๕.๕ การรับนักศึกษา

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบ กลไก/กระบวนการ “การรับนักศึกษา” เพื่อทำการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกระบวนการการรับ นักศึกษา ประเมินแผนการรับนักศึกษาจากทุกรอบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร การ ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ช่องทางและขั้นตอนการรับสมัคร การสอบสัมภาษณ์ การสรุปยอดผู้เข้ารายงานตัว สรุป โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวบรวมภาพกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตร รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลสารสนเทศจากโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อ ประสม สื่อสมัยใหม่ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรทุกท่านดำเนินการรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปผลเพื่อนำผลมาประกอบการพิจารณา ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการในปีการศึกษาถัดไป และมอบหมายให้ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ เป็นผู้จัดทำ สรุปผลการดำเนินงานการรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑) ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ **เห็นชอบ**

๕.๖ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบ กลไก/กระบวนการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” เพื่อทำการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน กระบวนการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้ ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบุลย์ ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อนำผลมาประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยน ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ ในปีการศึกษาถัดไป และมอบหมายให้ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ เป็นผู้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑) ลงใน รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ **เห็นชอบ**



๕.๗ การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบ กลไก/กระบวนการ “การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี” เพื่อทำการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกระบวนการการควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี โดยดำเนินการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาศาสนาวิชาแต่ละชั้นปี ด้านการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ตารางการเข้าพบนักศึกษา และรวบรวมแบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในระบบที่ศึกษาออนไลน์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้ ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์ ดำเนินการประสานงานกับทางคณะฯ ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้แก่ นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อนำผลมาประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยน ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ ในปี การศึกษาถัดไป และมอบหมายให้ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ เป็นผู้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒) ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

๕.๘ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบ กลไก/กระบวนการ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” เพื่อทำการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ แก่นักศึกษาทั้ง ๓ ทักษะ ประกอบด้วย ๑) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ๒) ทักษะ สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ๓) ทักษะชีวิตและอาชีพ รวมถึงโครงการ/กิจกรรม/การแข่งขัน/การเรียนการสอนที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ทุกกิจกรรม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรทุกท่านจัดทำสรุปผลโครงการ/กิจกรรม/การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่ อ.วรินทร์ ซอกหอม เพื่อนำผลมาประกอบการพิจารณา ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ ในปีการศึกษาถัดไป และมอบหมายให้ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ เป็นผู้จัดทำ สรุปผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒) ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

๕.๙ ผลที่เกิดกับนักศึกษา

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบ กลไก/กระบวนการ “ผลที่เกิดกับนักศึกษา” เพื่อทำการตรวจสอบ และประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษาในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย ๑) การคงอยู่ ๒) การสำเร็จการศึกษา ๓) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา สรุปผลที่เกิดกับ นักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓) ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ



๕.๑๐ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ “คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” เพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ผลสำรวจการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการประเมินมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๓ ด้าน คือ ๑) เป็นผู้มีความรอบรู้ ๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ๓) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้ อ.วีรชัย สว่างทุกข์ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลสำรวจการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และสรุปผลการดำเนินงานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑) ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

๕.๑๑ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ “ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ออกมาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี” โดยการติดตาม/สำรวจข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนติดตามบัณฑิตกรอกข้อมูลผ่านระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต <http://lprumis.lpru.ac.th/End/>

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านดำเนินการติดตามบัณฑิตกรอกข้อมูลผ่านระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และมอบหมายให้ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ทำการสรุปผลร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ออกมาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒) ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

๕.๑๒ ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการรายงานผลหมวดที่ ๔ “ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร” โดยทำการประสานงานไปยังกองบริการการศึกษา (กบศ.) เพื่อขอข้อมูลข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร/ผลการเรียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณามอบหมายให้ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ดำเนินการประสานงานไปยังกองบริการการศึกษา (กบศ.) เพื่อสรุปรายวิชาของหลักสูตร/ผลการเรียนของนักศึกษา ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ



๕.๑๓ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบ กลไก/กระบวนการ “การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร” โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรร่วมกันรวบรวมข้อมูล หลักฐาน เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงหลักสูตร คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หนังสือรับรองผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของ หลักสูตร แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๐๒) แบบรายงานการแก้ไข มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการเห็นชอบหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรทุกท่านดำเนินการรายงานข้อมูล หลักฐาน ผลการดำเนินงานตามกระบวนการการออกแบบหลักสูตรและ สาระรายวิชาในหลักสูตร และมอบหมายให้ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ เป็นผู้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานสาระของ รายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑) ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

๕.๑๔ การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบ กลไก/กระบวนการ “การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ” โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันรวบรวมข้อมูล หลักฐาน รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) รายงาน ผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) แบบสอบถามความต้องการของนักศึกษาในการเปิดรายวิชา เลือกลง ซึ่งทางหลักสูตรมีเจตนารมณ์ในการเปิดรายวิชาเลือกให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายลงทะเบียน โดยมุ่งเน้นที่ นักศึกษาเป็นหลัก ประกอบกับพิจารณาปัจจัยแนวโน้มของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต โดยกำหนดให้นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๒ ทำแบบสอบถามการเปิดรายวิชาเลือกแบบออนไลน์ ผลของการสำรวจ ความต้องการในการเปิดรายวิชาเลือกนั้น พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการให้เปิดรายวิชาเลือกต่างๆ ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗	ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๗
๕๗๙๓๓๐๖ ระบบสมองกลฝังตัว	๕๗๙๓๓๑๒ การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
๕๗๙๓๓๑๐ เทคโนโลยีหุ่นยนต์	๕๗๙๓๔๑๐ การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบซอฟต์แวร์
	๕๗๙๓๖๐๓ การประมวลผลแบบคลาวด์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรทุกท่านดำเนินการรายงานข้อมูล หลักฐาน ผลการดำเนินงานตามกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตรให้ ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา และมอบหมายให้ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑) ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ



๕.๑๕ การกำหนดผู้สอน

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ “การกำหนดผู้สอน” เพื่อทำการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกระบวนการการกำหนดผู้สอน โดยการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้สอน ตามประเด็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเป็นครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากระบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รอบการประเมิน ๑/๒๕๖๖ และรอบการประเมิน ๒/๒๕๖๖

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้สอน รอบการประเมิน ๑/๒๕๖๖ และรอบการประเมิน ๒/๒๕๖๖ และมอบหมายให้ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒) ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

๕.๑๖ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ “การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม” เพื่อทำการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกระบวนการ โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) ในรายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และสรุปโครงการการบูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจให้แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) ในรายวิชาที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และมอบหมายให้ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒) ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ



๕.๑๗ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ “การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” เพื่อทำการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกระบวนการ เพื่อร่วมกันทบทวนการวัดและประเมินผลของผู้สอนแต่ละวิชา จากที่กำหนดไว้ให้สอดคล้องกับตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในรูปเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ซึ่งผลการพิจารณาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีดังนี้

ภาคการศึกษา	จำนวนวิชาที่เปิดสอน	ผลการพิจารณาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
๑/๒๕๖๖	๒๑	มีความสอดคล้องจำนวน ๒๑ รายวิชา
๒/๒๕๖๖	๑๙	มีความสอดคล้องจำนวน ๑๙ รายวิชา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ความสอดคล้องด้านผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พบว่า อาจารย์ผู้สอนบางท่านจะต้องเขียนเหตุผลกำกับในกรณีที่รายวิชาไม่มีการเรียนที่ผิดปกติ เช่น

กรณี	รายละเอียดของกรณีที่เกิดขึ้นของระดับคะแนน
กรณีที่ ๑	ผลการเรียนของนักศึกษาไม่สมบูรณ์ หรือ เกรด I (Incomplete)
กรณีที่ ๒	ผลการเรียนของนักศึกษาตก หรือ เกรด F (Fail)
กรณีที่ ๓	นักศึกษาขอถอนรายวิชา/ยกเลิกรายวิชา หรือ เกรด W (Withdraw)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในรูปเล่มรายละเอียดของหลักสูตร และมอบหมายให้ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓) ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ

เห็นชอบ



๕.๑๘ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ “การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา” เพื่อทำการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประชุมเพื่อวางแผนและหารือร่วมกันเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาของอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับไว้ในเอกสาร ซึ่งคณะได้ทำการประกาศรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้

ภาคการศึกษา	จำนวนวิชาที่ทวนสอบ	รายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์
๑/๒๕๖๖	๗	๑. ๕๗๙๓๓๐๖ ระบบสมองกลฝังตัว ๒. ๕๗๙๓๓๑๐ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ๓. ๕๗๙๓๔๐๗ คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ๔. ๕๗๙๓๕๐๑ ระบบฐานข้อมูล ๕. ๕๗๙๓๕๐๒ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ๖. ๕๗๙๓๖๐๑ การสื่อสารข้อมูล ๗. ๕๗๙๔๙๐๒ โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๒/๒๕๖๖	๗	๑. ๕๗๙๓๓๑๒ การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบฮาร์ดแวร์ ๒. ๕๗๙๓๔๐๔ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓. ๕๗๙๓๔๑๐ การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบซอฟต์แวร์ ๔. ๕๗๙๓๖๐๒ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๕. ๕๗๙๓๖๐๓ การประมวลผลแบบคลาวด์ ๖. ๕๗๙๔๕๐๓ จินตวิศวกรรม ๗. ๕๗๙๓๙๐๑ หัวข้อโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกรายวิชาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาของรายวิชาดังข้อมูลในตารางข้างต้นที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมเสนอรายวิชาที่เลือกทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาต่อคณะ และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| ๑) อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ | ประธานกรรมการ |
| ๒) ผศ.นราธิป วงษ์ปิ่น | กรรมการ |
| ๓) ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์ | กรรมการ |
| ๔) นายกฤษณศักดิ์ ศักดิ์สีธานุภาพ | กรรมการ |
| ๕) นายอาทิตย์ วานิชขจร | กรรมการ |
| ๖) อ.จินตนา อำนางจิตติกร | กรรมการ |
| ๗) อ.วีรชัย สว่างทุกข์ | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชาที่กำหนดเพื่อให้ได้ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมอบหมายให้ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓) ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ

เห็นชอบ



๕.๑๙ การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำและจัดส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖)

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอในที่ประชุมดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ “การกำกับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗)” แจ้งและประชาสัมพันธ์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่ทำการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน/สอดคล้องของการวัดและประเมินผล แล้วดำเนินการจัดส่งไฟล์หรือเอกสารให้กับคณะฯ หลังสิ้นสุดภาคเรียน ๓๐ วัน ก่อนวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาและให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน/สอดคล้องของการวัดและประเมินผล แล้วดำเนินการจัดส่งไฟล์หรือเอกสารให้กับคณะฯ หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ๓๐ วัน ก่อนวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

๕.๒๐ การจัดทำและจัดส่งรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗)

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอในที่ประชุมดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ “การกำกับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗)” โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) โดยมีการประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ทำการวิเคราะห์ รวบรวม เรียบเรียง รวมถึงการแบ่งปัน (แชร์) ข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องรายงานในรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ผ่านทางที่จัดเก็บออนไลน์ (Google Drive)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณา มอบหมายให้ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ฉบับตรวจสอบ ส่งให้งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของรูปแบบและแบบฟอร์ม แล้วทำการแก้ไขตามคำแนะนำ ก่อนจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ฉบับรับประเมิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ แก่คณะภายในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรอการตรวจรับการประเมินผลตนเองสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ



๕.๒๒ ผลการดำเนินการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบ กลไก/กระบวนการ “ผลการดำเนินการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” เพื่อทำการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกระบวนการ ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ดัชนีบ่งชี้ผล การดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรในปีที่ ๑ ซึ่งมีจำนวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่าน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรทุกท่านรายงานการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดหลักสูตรอบรมการพัฒนาทาง วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และมอบหมายให้ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ จัดทำสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔) ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

๕.๒๓ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระบบ/ กลไก “กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้” เพื่อ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกระบวนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยกำหนดประเมินความพึง พพอใจในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ โดยดำเนินการปีละ ๑ ครั้ง ทุกๆ สิ้นปีการศึกษา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้ อ.วีรชัย สว่างทุกข์ ดำเนินการวัดและประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แล้วนำผลประเมินที่ ได้มาปรับปรุงกระบวนการในปีการศึกษาถัดไป และมอบหมายให้ อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ จัดทำสรุปผลการ ดำเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑) ลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๔๕ น.

(นายวีรชัย สว่างทุกข์)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์รายงานการประชุม

(นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ)

ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม